



การสัมมนา หัวข้อ Oral Healthcare Seminar 2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสมบูรณี วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย และกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่น และปัจจัยเสี่ยง จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ Oral Healthcare Seminar 2021 ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 3 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 โดยการสัมมนาครั้งนี้ เจ้าภาพจากประเทศญี่ปุ่นจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) สมาพันธ์ผู้ผลิตยาสีฟัน และภาคีเครือข่ายการประสานงานระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (AOT) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาการดูแลสุขภาพช่องปาก และมีทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข และรักษาการตำแหน่งทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาทันตสาธารณสุข) เป็นผู้กล่าวปิดการประชุมในประเทศไทย ส่วนทางประเทศญี่ปุ่น คุณคาซูกิ ชูวาเบะ ผู้อำนวยการ Bio-business promotion office, commerce and service industry policy group, กระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) เป็นผู้กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพและเปิดการประชุม การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทันตแพทย์/ทันตบุคลากร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ณ ห้องประชุมและระบบออนไลน์จากประเทศไทย จำนวน 230 ราย และบุคลากรจากทางประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 ราย



การสูงวัยขึ้นอย่างมีสุขภาพดี และการรณรงค์ 8020 ในประเทศญี่ปุ่น



Kakuhiko Fukai

สังคมผู้สูงอายุกับสุขภาพช่องปาก : มุมมองเรื่องสุขภาพสากล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการมีสุขภาพช่องปากที่ดีกับอายุที่ยืนยาว นโยบายสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิต รวมถึงรูปแบบการขยายบทบาทของการรณรงค์ 8020 ที่เริ่มตั้งแต่ปี 1989 และรณรงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้คือกว่าร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุที่อายุ 80 ปี ในประเทศญี่ปุ่นมีฟันแท้ที่ใช้งานได้เหลือในช่องปากตั้งแต่ 20 ซี่ขึ้นไป สิ่งที่ทำทนายในสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ได้แก่ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของความผิดปกติซับซ้อนและสุขภาพจิตที่ถดถอย ภาวะสมองเสื่อม ภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล และการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีความสุขและมีการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์



การตอบคำถามโดยผู้ร่วมอภิปราย

ได้แก่ ดร. คาคุชิโร ฟุไก, ดร. โนริโกะ ทาเคอิ ประธานสมาคมทันตภิบาลแห่งประเทศไทย และ ดร. ยูกิ เอโดะ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพ ข้อความถามเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการรณรงค์ 8020 และปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ



สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โทร. 0-2590-4215

